



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ
สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัย และขอให้ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้เข้าระบบชำระเงินนักศึกษาใหม่ ที่เว็บไซต์

<http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin> ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 – วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคาร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมซึ่งทำให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชำระไว้เป็นกรณีไป

2. วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ให้ดูกำหนดการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะประกาศให้ทราบ อาทิ วันปฐมนิเทศ วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าชุดฝึกงาน ค่าชุดนักศึกษา ค่าเครื่องมือในการฝึก และค่าถ่ายรูปเครื่องแบบนักศึกษา ที่ www.admission.kmutnb.ac.th

3. วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และผู้ปกครองมาพร้อมกันที่หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เพื่อมารายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศในส่วนของกองกิจการนักศึกษา

ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดย

- ผู้ชาย แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กางเกงสีดําหรือสีกรมท่า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ (รองทรง) สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้นสีดําไม่มีลวดลาย

- ผู้หญิง แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กระโปรงสีดําหรือสีกรมท่า และรองเท้าหุ้มส้นสีดํา

**ถ้านักศึกษาไม่มาดำเนินการใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้**

4. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะต้องมีคุณสมบัติและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.1 โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่เข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้น ที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (ปพ.1:3) เท่านั้น

4.2 กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4.1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ ต้องสอบผ่านการเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกำลัง ศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเมื่อสอบผ่านการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 2.50 เท่านั้น

กรณีนักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ขาดคุณสมบัติและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที แม้จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ตาม

5. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว หากไม่ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษา เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ได้ชำระไว้จะตกเป็นเงิน รายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งไม่สามารถ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชำระไว้เป็นกรณีไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



(ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	สาขาที่ได้	ชนิดกีฬา
1	นาย	พิภพภัทร	แดงโชติ	เตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย)	เบตอง
2	เด็กชาย	วรัตน์กร	จูลศักดิ์เสถียร	เตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย)	ฟุตบอล
3	นาย	ปกรณ์	คล้ายปาน	เตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย)	ฟุตบอล
4	นาย	เมธาสิทธิ์	จีระบุตร	เตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย)	นักดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม)
5	เด็กชาย	จิรพัฒน์	เจริญเกียรติชัย	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย)	เทนนิส
6	เด็กชาย	กฤษณ์	สายสุด	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย)	หมากกระดาน
7	เด็กชาย	ธนภัทร	สุสิทธิ์กษณ์	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย)	นักดนตรีไทย (ระนาดเอก)
8	เด็กชาย	ธนภัทร	วิชาพูล	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย)	นักดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ)
9	นางสาว	ฐิติกานต์	แก้วเจริญ	เตรียมวิศวกรรมโยธา (โปรแกรมภาษาไทย)	เทควันโด
10	นางสาว	ธีรทิพย์	เจริญพร	เตรียมวิศวกรรมโยธา (โปรแกรมภาษาไทย)	นักดนตรีไทย (ขิม)